



**นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน
 เปิดการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาต้นทุนบริการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยระยะกลางของประเทศไทย
 วันที่ 2 สิงหาคม 2565**

ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาต้นทุนบริการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยระยะกลางของประเทศไทย โดยมีนางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยไทยกล่าวรายงาน และชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ของการประชุมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ต้นทุนบริการการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ของประเทศไทย และเพื่อให้มีฐานข้อมูลระบบและกลไกหรือมาตรฐานของการ

วิเคราะห์ต้นทุนการบริการการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรหมารุโณทัย ที่ปรึกษาโครงการ
2. นพ.ชัยโรจน์ ซึ่งสนธิพร ที่ปรึกษาโครงการ
3. ดร.อรทัย เขียวเจริญ ผู้จัดการสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทยและหัวหน้าโครงการวิจัย บรรยายหลักการศึกษาด้านทุนบริการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยระยะกลางของประเทศไทย และแนวทางการเก็บข้อมูลต้นทุนบริการแพทย์แผนไทย

ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการศึกษาด้านทุนบริการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยระยะกลางของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนบริการการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ของประเทศไทย ทำให้มีฐานข้อมูล ระบบและกลไกหรือมาตรฐานของการวิเคราะห์ต้นทุนการบริการการแพทย์แผนไทย ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการผลักดันเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนต่อไป โดยมีสำนักพัฒนา กลุ่มโรคร่วมไทย ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 65 คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลของโรงพยาบาลเป้าหมาย 27 แห่ง ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่สถาบันการแพทย์แผนไทย และผู้สังเกตการณ์

จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



